

THƯ NGỎ

Kính ngỏ: - Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn
- Lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp,
Lãnh đạo đơn vị Quân đội, Công an trên địa bàn huyện;
- Các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện

Dân tộc Việt Nam đã có truyền thống đoàn kết, nhân ái, nhân văn, sâu sắc, trên tinh thần “*Nhường cơm sẻ áo*”, “*Lá lành đùm lá rách*”; với phong trào “*Ngành ngành, nhà nhà, người người làm việc tốt, việc thiện*”

Những năm qua các cấp Hội Chữ thập đỏ trong huyện luôn được Cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm lãnh đạo, các ngành có sự hỗ trợ tích cực cho các phong trào, các cuộc vận động nhân đạo của hội; từng cấp hội đã có nhiều cố gắng trong vận động các nguồn lực kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn, dễ bị tổn thương trong cuộc sống như: bệnh tật hiểm nghèo, tang khó, thiên tai, hỏa hoạn, hỗ trợ quà tết, nhà ở, dụng cụ sinh kế, học tập, đi lại, xây cầu nông thôn...Hiện nay trong huyện còn một bộ phận hộ nghèo, gia đình gặp cảnh thương tâm như bệnh tật, già cô đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn lao động... thường xuyên xảy ra cần sự chia sẻ của cộng đồng, để từng bước vươn lên trong cuộc sống và trong học tập.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được Huyện ủy, UBND huyện giao trong thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2022 và các chỉ tiêu nhiệm vụ của Hội CTĐ năm 2022, Ban Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thuận, Kính ngỏ đến quý lãnh đạo các Ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các lực lượng vũ trang, cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hãy dành một phần thu nhập của cá nhân, gia đình và của tổ chức mình tham gia đóng góp vào “*Quỹ Nhân đạo*” của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong huyện theo tinh thần Thông báo Kết luận số 598-TB/HU, ngày 13-5-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Công văn số 148/CV-UBND, ngày 27-5-2022 của Ủy ban nhân dân huyện và kế hoạch tổ chức thực hiện của Hội Chữ thập đỏ huyện; với lòng hảo tâm, sự chung tay góp sức đóng góp của quý vị sẽ tạo thêm nguồn lực để các cấp hội trong huyện thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà Nước tại địa phương.

Địa chỉ liên hệ Hội Chữ Thập đỏ huyện Vĩnh Thuận. Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại cơ quan: 02973.829.251. Hoặc liên hệ đồng chí Vũ ĐTDĐ **0817.31.2222**.

Tài khoản tiền gửi **3713.0.1023525.00000** tại kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Thuận.

Hội Chữ thập đỏ Huyện rất mong được sự ủng hộ, đóng góp của quý vị.

Chân thành cảm ơn!



*
Số 598-TB/HU

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
về việc cho chủ trương vận động tiền và các nguồn lực thực hiện
“Tháng nhân đạo” năm 2022

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy ngày 11-5-2022, xem xét Tờ trình số 01/TTr-CTĐ, ngày 29-4-2022 của Hội Chữ thập đỏ huyện về việc xin vận động tiền và các nguồn lực thực hiện “Tháng nhân đạo” năm 2022. Sau khi xem xét, Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến như sau:

Thông nhất chủ trương cho Hội Chữ thập đỏ huyện vận động tiền và các nguồn lực thực hiện “Tháng nhân đạo” năm 2022: Đối với cá nhân cán bộ công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người ủng hộ 100.000 đồng. Đối với các tổ chức, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài huyện đóng góp trên tinh thần tự nguyện.

Giao Hội Chữ thập đỏ huyện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai vận động và có các phương án cụ thể trong việc sử dụng tiền từ nguồn vận động đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ban Thường vụ Huyện ủy thông báo ý kiến đến Hội Chữ thập đỏ huyện biết, thực hiện.

Nơi nhân:

- Thường trực Huyện ủy (b/c),
- Hội Chữ thập đỏ huyện,
- Lưu.

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Song Toàn

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 118/UBND-VP

Vĩnh Thuận, ngày 27 tháng 5 năm 2022

V/v chấp thuận chủ trương vận
động tiền và các nguồn lực
thực hiện “Tháng nhân đạo”
năm 2022

Kính gửi: Hội Chữ thập đỏ huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận nhận được Tờ trình số 01/TTr-CTĐ, ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thuận về việc xin vận động tiền và các nguồn lực thực hiện “Tháng nhân đạo” năm 2022; Kế hoạch số 01/KH-CTĐ, ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Hội Chữ thập đỏ huyện về việc triển khai “Tháng nhân đạo” năm 2022 (có văn bản kèm theo).

Qua xem xét, UBND huyện thông nhất, chấp thuận cho Hội Chữ thập đỏ huyện vận động tiền và các nguồn lực thực hiện “Tháng nhân đạo” năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-CTĐ, ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội Chữ thập đỏ huyện. Giao Hội Chữ thập đỏ tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND huyện theo qui định. /

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, Itctham.



**KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH TỊCH**

Huỳnh Ngọc Nguyễn

TỈNH HỘI CTĐ KIÊN GIANG
HUYỆN HỘI CTĐ VĨNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TTTr-CTĐ

Vĩnh Thuận, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Xin vận động tiền và các nguồn lực thực hiện tháng nhân đạo
năm 2022**

Kính trình:

**Thường trực Huyện Ủy;
Thường trực UBND huyện.**

Thực hiện kế hoạch số: 10/KH-CTĐ ngày 05/4/2022 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang về triển khai “Tháng nhân đạo” năm 2022. Công văn số: 139-CV/HU ngày 13/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Để hoàn thành đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về vận động các nguồn lực thực hiện các phong trào Hội Chữ thập đỏ, xây dựng quỹ hội, kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng bị thiên tai hỏa hoạn, bệnh tật hiểm nghèo, trợ giúp địa chỉ nhân đạo theo Nghị quyết Đại hội Chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Đặc biệt là thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Kế hoạch số: 01/KH-CTĐ ngày 27/4/2022 về thực hiện “Tháng nhân đạo” năm 2022, Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2022), thi đua chào mừng Đại Hội CTĐ các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027; Kế hoạch vận động các nguồn lực thực hiện hoạt động nhân đạo năm 2022 của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thuận.

Nay Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện kính trình Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện cho phép Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức cuộc vận động trong cán bộ công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

1. Vận động tất cả cán bộ công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước mỗi người ủng hộ 1 ngày lương (Trong phong trào “Tháng nhân đạo” năm 2022 và hoạt động chào mừng Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang và Đại hội toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Nhằm kịp thời hỗ trợ khẩn cấp cho các đối tượng bị thiên tai hỏa hoạn, bệnh tật hiểm nghèo, trợ giúp địa chỉ nhân đạo, nạn nhân da cam, người già neo đơn, học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ đối ứng một số công trình nhân đạo khi có yêu cầu theo Quy chế quản lý, sử dụng quỹ theo quy định.

- Hỗ trợ một phần cho Bếp ăn tình thương của huyện khi gặp khó khăn, các công trình chào mừng Đại hội CTĐ các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027 và thăm hỏi bệnh nhân, lễ tết...

* Thời gian vận động từ ngày 1/5/2022 kết thúc ngày 30/6/2022.

* Hình thức vận động bằng tiền mặt nộp vào tài khoản tiền gửi tại Kho Bạc nhà nước huyện, tài khoản số **3713.0.1023525.00000**, việc quản lí, sử dụng quỹ đảm bảo theo qui chế; hàng năm quyết toán theo quy định của tài chính, kho bạc và được báo cáo công khai theo quy định.

2. Ngoài ra tổ chức vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện, hộ gia đình trong nhân dân trên tinh thần tự nguyện, ủng hộ tiền gạo cho hoạt động bếp ăn từ thiện huyện đảm bảo theo chỉ tiêu được giao cho từng cơ sở Hội, thời gian vận động kết thúc ngày 31 tháng 10 năm 2022 hàng năm

* Nơi tiếp nhận gạo tại bộ phận kế toán, thủ quỹ, thủ kho của Hội Chữ thập đỏ Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận, tiền mặt nộp vào tài khoản tiền gửi tại kho bạc Nhà nước huyện (tài khoản như mục 1 nêu trên).

3. Vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện tự nguyện ủng hộ xây dựng cầu nông thôn, cất nhà tình thương (Nhà Chữ thập đỏ), trong “Tháng nhân đạo” năm 2022 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện.

Từ những nội dung trên rất mong Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện chấp thuận nội dung tờ trình, rất mong quý lãnh đạo của đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi ủng hộ thiết thực cho Hội Chữ thập đỏ huyện, kịp thời chăm lo hỗ trợ cho đối tượng nghèo dễ bị tổn thương trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước của địa phương.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT-CTĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
Chủ tịch



Phạm Hoàng Vũ